

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – มทร.ล้านนา)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๑.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม ดำเนินการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา)

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้า สำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ. – มทร.ล้านนา และได้ให้แนวทางว่า อพ.สธ. อยากให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชิญชวน อบต./เทศบาลตำบล ที่อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานสนองพระราชดำริ เพื่อเข้ามาช่วยทำงานใน เรื่องการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของตำบล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถเข้าไปเป็นที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้กับท้องถิ่น โดยมีนักเรียนและโรงเรียนในท้องถิ่นเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน และให้แนวทางการดำเนินงาน กับ อบต./เทศบาลตำบล เริ่มต้นจากการค้นหาต้นทุนทางทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเลือก โจทย์จากต้นไม้ ๑ ต้น แล้วนำมาศึกษาอบด้าน และยกตัวอย่าง อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภายใต้การดูแลของ มทร.ศรีวิชัย ที่เริ่มต้นจากโจทย์ต้นไม้ ๑ ต้น คือ ตาลโตนด เพื่อให้เห็นแนวทางและ ภาพรวมของการทำงานสนองพระราชดำริ ทั้งนี้ อพ.สธ. สนับสนุนให้มี “การขึ้นทะเบียนทรัพยากร ท้องถิ่น” ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อบันทึกความเป็น เจ้าของและสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร โดย อพ.สธ. มีใบงาน ๙ ใบ งาน และมีโปรแกรมระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. โดยทางมหาวิทยาลัยสามารถทำหนังสือขอ เข้ามารับการอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้แนะนำให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแต่งตั้ง คณะทำงาน และทำ banner อพ.สธ. – มทร.ล้านนา ลงในเว็บไซต์เพื่อสามารถติดตามการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้

ทั้งนี้ ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ แนะนำมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ และ เชิญชวนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ซึ่งจะจัด ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เชื้อนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประมวลภาพกิจกรรม

